



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0 2561 2277 ต่อ 1169 , 1170 โทรสาร 0 2579 7450

มกอช. จัดกิจกรรม รู้จัก เข้าใจ เครื่องหมาย Q

พร้อมมอบป้าย Q ร้านค้า ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ

มกอช. มอบป้ายเครื่องหมายรับรอง Q ให้ร้านขายสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ตลาดไท จำนวน 83 ร้าน พร้อมจัดขบวนมาสคอต Q และเจ้าหน้าที่ มกอช. ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป รู้จักเครื่องหมาย Q



นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญชื้อ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้แนวคิด รู้จัก เข้าใจ เครื่องหมาย Q โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รู้จัก เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือที่เรียกกันว่า เครื่องหมายคิว (Q) โดยให้ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารหรือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเป็นสื่อ กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รู้จักเครื่องหมาย Q โดย มกอช. ได้จัดทำผ้ากันเปื้อนที่เขียนว่า Q คือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นคำพูดที่ตรงไปตรงมา และสื่อสารชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ทันที

แจกจ่ายให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด สองแห่งคือ ตลาดไท และตลาดยิ่งเจริญ ซึ่งถือเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมนอย่างสูงจากผู้บริโภค และจะขยายโครงการไปยังตลาดสดอื่น ๆ ทั่วประเทศในอนาคต”



มกอช. รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย Q หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 จากเครื่องหมาย Q ที่มีทางเป็นธงชาติ จนกระทั่งเปลี่ยนเป็น Q เขียวทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 โดยดำเนินงานในหลาย ๆ โครงการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การมอบป้ายเครื่องหมายรับรอง Q ให้ร้านขายสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย การมอบป้าย Q restaurant ให้กับร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบหรือสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย



“นอกจากจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย Q แล้ว มกอช. ได้ร่วมกับ ตลาดไท จัด พิธีมอบป้ายเครื่องหมายรับรอง Q สถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้กับร้านขายสินค้าเกษตรและอาหารจำนวน 83 ร้าน นอกจากนั้น ทางตลาดไทก็มีการมอบป้ายมาตรฐานสินค้าเกษตรตลาดไท ระดับ เงิน ระดับทอง ให้กับร้านขายสินค้าเกษตรและอาหารจำนวน 27 ร้าน ด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการคัดสรรและนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค มกอช. จึงอยากจะขอเชิญชวนตลาดสดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ลองพิจารณาจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ

รณรงค์และส่งเสริมให้ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ทั่วประเทศด้วย ” นายศักดิ์ชัย กล่าว


